

HƯNG HÀ

Tích cực chăm sóc cây màu vụ đông

Những ngày này, trên khắp cánh đồng ở Hưng Hà, bà con nông dân tích cực chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng với mong muốn vụ đông thắng lợi.

Là một trong những xã đi đầu trong trồng cây vụ đông của huyện, vụ đông năm nay xã Dân Chủ gieo trồng 185ha cây màu, chủ lực là bí củ lạc, bí xanh và dưa chuột... Ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn Phú Hội - người có kinh nghiệm trồng cây vụ đông hàng chục năm nay chia sẻ: Vụ đông này tôi tiếp tục gieo trồng gần 1 mẫu bí củ lạc và dưa chuột. Nhiều năm qua, cây vụ đông đã mang lại thu nhập khá cao cho nông dân. Đến hình thức hơn 3 sào dưa chuột trồng trong vụ đông sớm đã cho thu hoạch gần 2 tấn/sào, với giá bán 8.000 - 10.000 đồng/kg tính ra tôi thu gần 15 triệu đồng/sào chỉ trong thời gian ngắn. Hiện nay tôi đang tập trung bước giàn cho lứa dưa tiếp theo và chăm sóc bí để bí

nhánh ngói ngọn và đậu quả. Nếu thời tiết thuận lợi như hiện nay, tin rằng vụ đông năm nay sẽ thắng lợi. Trồng cây sắp đến ngày hái quả nên ông Ngọc và hàng trăm hộ trồng cây vụ đông ở Dân Chủ đang dồn lực chăm sóc, bảo vệ thành quả của mình. Ông Đinh Văn Sâm, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Hiện nay, trên 10ha bí củ lạc, bí xanh sớm đã cho thu hoạch, giá bán 12.000 đồng/kg (cao hơn 3.000 đồng/kg so với năm 2021) nên bà con rất phấn khởi. Chúng tôi đang tuyên truyền nông dân tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng để bảo đảm năng suất, chất lượng. Đồng thời, đã tổ chức 2 hội thảo đầu bờ để hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây màu cho nông dân.

Nếu như xã Dân Chủ chuyên canh cây bí, dưa chuột thì ở xã Hồng An bà con nông dân lại chuyên canh các loại rau màu như bắp cải, su hào, cà chua, khoai tây, đậu, đỗ các loại với diện tích 285ha. Trong đó, cây ưa ẩm 110ha, cây ưa lạnh 175ha. Ông Trần Ngọc Tạo, Phó Giám đốc HTX DVNN xã Hồng An chia sẻ: Chúng tôi hướng dẫn người dân đưa vào trồng một số giống mới, cây trồng mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, phù hợp với thị trường tiêu thụ. Đồng thời, liên kết với các công ty để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Hiện nay các loại cây trồng đang phát triển tốt và đồng đều, đây là thời kỳ đặc biệt quan trọng, quyết định đến năng suất cuối vụ. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo nông



Xã Hồng An (Hưng Hà) phân đấu hoàn thành gieo trồng 285ha cây vụ đông.

dân tranh thủ làm cỏ, bón phân, vun gốc cho cây trồng bảo đảm năng suất, chất lượng. Bước vào sản xuất vụ đông năm nay, ngay từ đầu vụ, do ảnh hưởng của thời tiết nên một số diện tích cây vụ đông của huyện Hưng Hà bị thiệt hại. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay nông dân trong huyện đã gieo trồng gần 5.700ha cây màu, trong đó trên 1.800ha ngô, 980ha dưa và bí, 350ha đậu tương, gần 700ha khoai lang, 360ha khoai tây, diện tích còn lại là rau màu, đậu đỗ các loại. Hiện nay, các loại cây trồng đang phát triển tốt, một số

diện tích cây vụ đông sớm đã cho thu hoạch. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Những năm trở lại đây, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm, mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân trên địa bàn huyện. Để bảo đảm năng suất cũng như chất lượng, thời điểm này, chúng tôi phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục vận động nông dân tập trung mở rộng diện tích trồng các loại cây vụ đông ưa lạnh; hỗ trợ nông dân 13.000 đồng/kg khoai tây giống; quy hoạch vùng sản xuất tập trung; khuyến khích

nông dân áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng màng phủ nông nghiệp trong trồng rau, dưa, bí, lạc... Đồng thời, chỉ đạo các HTX DVNN chủ động ký hợp đồng cung ứng đầy đủ các loại giống, phân bón bảo đảm chất lượng cho bà con; chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống kênh mương, trực dẫn nguồn nước bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất cho bà con.

Với những chỉ đạo chăm sóc kịp thời của các cấp chính quyền và sự chủ động của bà con nông dân, vụ đông ở Hưng Hà sẽ có một mùa bội thu. **THANH THỦY**

THUY AN

Sôi động sản xuất vụ đông

Với quyết tâm đạt giá trị thu nhập hơn 30 tỷ đồng từ sản xuất vụ đông, những ngày này, bà con nông dân HTX SXKD DVNN Thụy An, xã An Tân (Thái Thụy) đang chạy đua cùng thời gian để đẩy nhanh tiến độ trồng cây màu.

Đến cánh đồng của HTX SXKD DVNN Thụy An những ngày này, chúng tôi chứng kiến một màu xanh trải dài. Các cây màu vụ đông được chăm sóc đúng kỹ thuật, gặp thời tiết thuận lợi nên sinh trưởng, phát triển tốt. Bên thửa ruộng trồng dưa chuột đang ngả ngon, bằm tua, bà Nguyễn Thị Thu, thôn An Cổ Nam cho biết: Gia đình tôi trồng 7 sào, ngoài hành, tỏi là những cây truyền thống còn trồng thêm 2 sào dưa chuột bao tử, đây là loại cây có giá trị kinh tế cao, được HTX bao tiêu sản phẩm. Với thời gian chiếm đất hơn 2 tháng, nếu thuận lợi cầm chắc trong tay hơn 20 triệu đồng.

Ở huyện Thái Thụy, thật hiếm có nơi nào phong trào sản xuất vụ đông lại sôi nổi như trên đồng đất HTX SXKD DVNN Thụy An. Những ngày này, chỉ có ra đồng mới gặp được bà con bởi mọi người đều được huy động cho sản xuất, nhà nhà, người người háng hái làm vụ đông. Theo nhiều nông dân nơi đây, dù có những lúc bấp bênh vì "được mùa rớt giá" hoặc thời tiết không thuận lợi, chi phí vật tư đầu vào tăng cao song không thể phủ nhận nguồn thu nhập từ vụ đông đem lại không thua kém, thậm chí cao gấp 2 - 3 lần so với cây lúa. Vì hiệu quả thấy rõ cộng với bản chất cần cù nên các gia đình tự giác, chủ động làm, cứ xong mỗi mùa vụ là triển khai ngay chứ không có chuyện để đất nghỉ đông. Với HTX SXKD DVNN Thụy An, ngoài cây dưa, rau màu khác thì hành, tỏi là cây trồng truyền thống, chủ lực, rất phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây. Không chỉ có giá trị về kinh tế mà việc trồng hành, tỏi còn tạo thuận lợi cho các vụ tiếp theo. Ở vụ đông này, có những gia đình mạnh dạn mở rộng diện tích trồng hành, tỏi lên tới hơn một mẫu.



Nông dân xã An Tân (Thái Thụy) chăm giàn cho dưa chuột bao tử.

Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng vụ đông của địa phương, ông Mai Đức Nhượng, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy An cho biết: Từ năm 2015 đến nay, HTX đã mở rộng diện tích vụ đông chiếm hơn 80% so với tổng diện tích canh tác. Nguồn thu từ vụ đông mỗi năm đạt khoảng 30 tỷ đồng. Năm nay, với 245ha gồm dưa các loại, hành, tỏi và rau màu khác, đến thời điểm này tiến độ gieo trồng đã đạt hơn 70% kế hoạch.

Ông Nhượng cho biết thêm: Khi nhận được chỉ tiêu của huyện giao, HTX đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành đề án sản xuất, trên cơ sở đó hoạch định kế hoạch của từng vụ, từng năm, đặc biệt là kế hoạch đẩy vụ mùa lên sớm để kịp khung thời vụ triển khai vụ đông. HTX triển khai huy động tất cả hệ thống thủy lợi bảo đảm tiêu nước khi nước lớn, đồng thời trồng xong có kế hoạch bơm nước để bà con có nước để tưới. Năm 2022, HTX chủ động khoanh vùng tiêu kiệt lòng sông cho đất khô càng nhanh càng tốt để bà con chủ động làm đất.

Từ lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới, thay vì vất vả đầu tư công sức trồng sản xuất vụ đông như trước kia, giờ đây nông dân Thụy An đã đầu tư cải tiến phương thức từ khâu gieo trồng cho đến chăm sóc, thu hoạch nhằm giải phóng sức lao động. Với nỗ lực, quyết tâm của bà con, sự chỉ đạo, đồng hành sát sao của HTX, hiện nay màu xanh đã bắt đầu trải rộng trên những cánh đồng vụ đông ở Thụy An, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và cung ứng sản phẩm hàng hóa đa dạng, chất lượng cho thị trường dịp cuối năm. **LÊ LAN** (Đài TTTH Thái Thụy)

Thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ đan giỏ xuất khẩu



Chị Phạm Thị Thanh Nhân, thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng) kiểm tra sản phẩm chuẩn bị cho lô hàng xuất khẩu.

Với đôi bàn tay khéo léo, đức tính cần cù và sự năng động, sáng tạo, chị Phạm Thị Thanh Nhân, thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng) đã làm giàu cho gia đình mình bằng nghề đan giỏ xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Chúng kiến cảnh nhiều

người, nhất là chị em phụ nữ lúc nông nhàn, khi nuôi con nhỏ không có việc làm thêm trong khi đời sống còn khó khăn, chị Nhân đã tìm hiểu, quyết định đi học và du nhập nghề đan giỏ đựng đồ xuất khẩu về địa phương. Chị chia sẻ: Nghề này vất vả nhưng, để làm, chỉ học ít ngày là làm được những sản phẩm đơn

giản, song để làm ra các sản phẩm tinh xảo, giá trị kinh tế cao thì phải học lâu hơn, vừa làm vừa học nâng cao tay nghề. Nhưng năm đầu triển khai cũng gặp khó khăn vì chị em còn e dè, phải tuyên truyền, vận động nhiều lần chị em mới đến học và tham gia làm nghề. Minh phải tổ chức dạy nghề, đầu tư cả nguyên

liệu cho chị em thực hành. Sau một thời gian chị em lại rất háng hái. Đến nay cơ sở tạo việc làm cho trên 100 người. Mọi người nhận nguyên liệu về nhà làm rồi mang sản phẩm hoàn thiện đến giao, nhận tiền công, tại cơ sở chỉ có vài người làm công đoạn hoàn thiện, kiểm tra, sửa hàng lỗi.

Bà Phạm Thị Riêng, 65 tuổi, thôn Phạm, xã Phú Châu cho biết: Tôi tuổi đã cao, chống đỡ sau tai biến cần có người trông nom, chăm sóc, bởi vậy việc đi làm kiếm tiền ở nơi khác khó thực hiện. Rất may, có Nhà đưa nghề đan giỏ về địa phương, còn dạy tôi đan, tôi được mang nguyên liệu về nhà vừa tranh thủ đan vừa chăm con, lo việc nhà lại có thêm thu nhập. Mỗi ngày tranh thủ đan cũng được 70.000 - 100.000 đồng.

Đến nay, cơ sở của chị Nhân đã làm được hàng chục mặt hàng với nhiều mẫu mã khác nhau theo đơn đặt hàng của khách từ nguyên liệu là mây tre. Để làm một chiếc giỏ đẹp cần trải qua nhiều công đoạn

nhưng quan trọng nhất là lựa chọn nguyên liệu bảo đảm chất lượng, sáng tạo mẫu mã sản phẩm, phối màu sắc, kỹ thuật đan... Vì thế, hàng năm chị Nhân đều tổ chức dạy nghề cho người mới và nâng cao tay nghề cho người cũ. Chỉ từ những cây tre, cây mây rất đời bình thường, dưới bàn tay khéo léo của chị Nhân và các chị em xã Phú Châu đã cho ra đời nhiều sản phẩm mây tre đan hoàn hảo, kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, được khách nước ngoài ưa chuộng. Hàng năm, cơ sở của chị Nhân xuất khẩu 18.000 - 24.000 bộ sản phẩm sang các nước Australia, Nhật Bản, Đức..., mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Sự phát triển của công nghệ hiện đại đã khiến một số làng nghề trên địa bàn huyện Đông Hưng bị mai một. Thế nhưng, bằng đam mê và tâm huyết với nghề, chị Nhân đã và đang góp phần phát triển nghề đan giỏ ngay tại quê hương, giúp nhiều người "ly nông không phải ly hương", tăng thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, mục đích giải quyết việc làm cho lao động nông nhân của chị hiện đang gặp khó khăn về nguồn lao động, nhất là lao động có tay nghề. Chị Nhân cho biết: Thị trường tiêu thụ sản phẩm rất lớn nhưng lao động đan giỏ cho cơ sở hầu

hết là người có tuổi, phụ nữ có con nhỏ. Người già thì hay ốm đau, người trẻ thì khi con đến tuổi đi mẫu giáo là họ vào công ty làm. Lao động không ổn định để dẫn đến việc giao hàng không đúng hạn, khách hàng có thể cắt hợp đồng. Mong các chị em có sức khỏe, có điều kiện tích cực tham gia làm nghề để ngày càng phát triển, mở rộng. Dù thu nhập không cao song công việc tranh thủ này cũng giúp các chị có nguồn thu ổn định.

Theo ông Phạm Thế Chung, Chủ tịch UBND xã Phú Châu: Không chấp nhận công việc trong nghề khó, những năm gần đây, người dân xã Phú Châu rất năng động, nhạy bén trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Một số người mạnh dạn du nhập nghề mới về địa phương, không chỉ làm giàu cho gia đình còn tạo việc làm cho nhiều người lúc nông nhàn. Cuộc sống của người dân nhờ thế đã khấm khá hơn trước. Tiêu biểu như chị Phạm Thị Thanh Nhân. Đây là điển hình làm kinh tế giỏi của xã, cần nhân rộng. Xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để chị em vươn lên khẳng định mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. **THU HIỀN**

Nhờ nuôi bò sinh sản, bà thường phẩm Đám Ngọc Triu, thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Chúng kiến nhiều thửa ruộng bị bỏ hoang, anh Triu đã mạnh dạn để nghị với chính quyền địa phương và trao đổi với những hộ có ruộng bỏ hoang cho anh thuê lại diện tích trên để chuyển đổi sang chăn nuôi. Có chút vốn từ nghề lái xe và vay thêm từ quỹ hỗ trợ nông dân, năm 2015 anh đầu tư 150 triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua 4 con bò sinh sản. Chia sẻ lý do bỏ nghề lái xe về quê nuôi bò, anh Triu cho biết: Tôi thấy chăn nuôi lợn, gà đối mặt với nhiều rủi ro về mặt cơ dịch bệnh, thị trường, giá cả bấp bênh, chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi cao. Trong khi

Kinh tế khă nhờ nuôi bò

đó, bò là vật nuôi có sức đề kháng tốt, ít mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giá cả thị trường luôn ổn định. Thức ăn của bò tận dụng được từ phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân cây ngô, cây chuối nên giảm đáng kể chi phí thức ăn chăn nuôi. Cùng với xây dựng chuồng trại, anh Triu thuê ruộng để trồng cỏ chăn nuôi bò, đồng thời tận dụng rơm rạ làm thức ăn tích trữ cho bò về mùa đông, chăn bò ngoài cánh đồng khi nông dân đã thu hoạch nông sản. Với hình thức chăn nuôi bò sinh sản, bề con sinh ra nếu là bê cái được giữ lại làm giống còn bê đực sẽ nuôi

vỏ béo thành bò thương phẩm để bán. Hiện anh có 20 con bò sinh sản, gần 20 con bò thương phẩm, ngoài ra anh còn nuôi thêm trâu thương phẩm. Sau vài năm anh đã thu hồi vốn, trả hết nợ, riêng số tiền lãi từ nuôi bò mỗi năm được anh quay vòng đầu tư nâng cấp chuồng trại và tăng số lượng bò. Anh Triu cho biết, năm 2021, từ nuôi bò cho thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Theo anh Triu, để chăn nuôi bò hiệu quả, ngoài kinh nghiệm của bản thân, anh đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nuôi bò từ những mô hình khác ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Các khâu chọn giống, làm

chuồng trại, phối trộn thức ăn, cách nuôi dưỡng, chăm sóc, tiêm vắc-xin phòng bệnh... quyết định đến sự thành bại. Bên cạnh đó, hiệu quả nuôi cũng phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi xuất bán, một số tác động của môi trường và mức độ chênh lệch về giá mua và giá bán. Bò chủ yếu mắc các bệnh như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục nên chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ ngay từ nhỏ thì nguy cơ mắc bệnh thấp. Cùng với đó, phải chú ý vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông, xử lý phân bò đúng quy trình để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, gia trị của anh Triu còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 nhân công. Ngoài ra anh cũng hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi bò tại địa phương. Ông Phạm Văn Hồng, thôn Văn Động Nam, xã Vũ Lạc cho biết: Tôi mới nuôi bò được 2 năm, kiến thức, kinh nghiệm chưa nhiều thì anh Triu chính là người chia sẻ cho tôi.

Ông Lê Viết Vĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Lạc cho biết: Thời gian đầu chăn nuôi anh Triu cũng gặp nhiều khó khăn. Đồng hành cùng anh và các hội viên khác, Hội Nông dân, Hội Làm vườn xã tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ vốn. Anh Triu đã năng động, chịu khó, bằng năng lực của mình để phát triển đàn bò. Quá trình khởi

ngiệp bằng nuôi bò thể hiện anh Triu là hội viên nông dân tiêu biểu của xã. Anh Triu mong muốn

thời gian tới tiếp tục được các cấp, các ngành đồng hành, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tập huấn khoa học kỹ

thuật để nâng cấp chuồng trại, nâng cao chất lượng vật nuôi. **KUẤN PHƯƠNG**



Anh Đỗ Ngọc Triu chuẩn bị thức cỏ cho bò.